



ศูนย์โควิดฯ มท.

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๒๓๑๐

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔

จาก ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ดิกลันตีโมเดิร์น (หลังใหม่) ทำเนียบรัฐบาล โดยมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์) เป็นประธาน ซึ่งมีประเด็นข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ นร ๐๘๐๑ ๐๑/๔๗๓๗ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ ที่ส่งมาพร้อมนี้

เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) จึงขอให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. สอดส่องและตรวจสอบเพื่อป้องกันการเปิดให้มีการมีวสุ่มลักลอบเล่นการพนัน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 แบบกลุ่มก้อน

๒. ดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการยกระดับสถานประกอบการ กิจการ กิจกรรม บนแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus และมาตรการแนวทางสำหรับสถานประกอบการด้านอาหาร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน  
ในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด  
และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สำนักงาน ศบค.มท. (สนผ.)

โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๔๘๕๗ มท. ๕๐๑๘๘



สนง.ศบค.มท.

รับที่ 21 พ.ย. 64

เลขรับ 1533

เวลา 14.04 น.



ที่ นร ๐๘๐๑.๐๑/ ๕๗๓๗

ถึง รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) ได้จัดการประชุมประจำวัน เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อขับเคลื่อน เร่งรัดและติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามตามนโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ์ และมาตรการ ที่รัฐบาลหรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 กำหนด ทั้งนี้ ศปก.ศบค. จึงขอแจ้งผลการประชุมเพื่อให้ ส่วนราชการทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

โทร. ๐ ๒๖๒๕ ๘๐๐๐ ต่อ ๔๐๐๖

โทรสาร ๐ ๒๖๘๒ ๖๒๓๕



3/3

ผลประชุม ศปก.ศบค.  
ประจำวันอังคารที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔

๑. ด้วย ศปก.ศบค. ได้จัดการประชุมประจำวันของ ศปก.ศบค. ในวันที่ ๒๐ เม.ย. ๖๔ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานสรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้

๒. ผลการประชุม

ลำดับ	ประเด็นการประสานงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑.	<p>เรื่องการพิจารณาอนุญาตให้มีการจัดการสอบวัดผลสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) และการจัดการสอบของนักเรียนในโรงเรียนนานาชาติ ที่ประชุม ศปก.ศบค. เห็นชอบในหลักการ เพื่อเสนอ นรม. พิจารณาอนุญาตเป็นรายกรณีต่อไป โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑.๑ ให้ สทศ. สามารถใช้สถานที่ของโรงเรียนในพื้นที่ ๕ จังหวัด จัดการสอบ O-NET สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยได้ ในท้วง ๒๐ - ๒๑ เม.ย. ๖๔ เนื่องจากมีเหตุจำเป็นอันสมควรที่ต้องประกาศผลสอบพร้อมกันทั่วประเทศทั้งภาคสามัญและภาคพิเศษในวันที่ ๒๗ เม.ย.๖๔ โดยให้รับข้อเสนอแนะของกรมควบคุมโรค ในการเน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่คุมสอบปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และเน้นย้ำมาตรการการรักษาระยะห่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาระหว่างพักรับประทานอาหาร</p> <p>๑.๒ ให้ ศธ./สช. สามารถใช้สถานที่ของโรงเรียนเอกชน ประเภทนานาชาติ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค จัดการสอบวัดผลสอบหลักสูตรนานาชาติ ห้วงตั้งแต่ ๒๔ เม.ย. ๖๔ - มิ.ย. ๖๔ เนื่องจากมีเหตุจำเป็นต้องจัดการสอบให้สอดคล้องกับของศูนย์สอบของต่างประเทศ ทั้งนี้ ศปก.ศบค. กำหนดให้ ศธ./สช. ใช้แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุข ตามผลการประชุม คกก.เฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ ม.ค. ๖๔</p>	<p>สทศ.</p> <p>ศธ./สช.</p>	



๒.	ให้ มท. ตร. และฝ่ายความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง สอดส่องและตรวจสอบเพื่อป้องกันการเปิดให้มีการมั่วสุมลักลอบเล่นการพนัน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 แบบกลุ่มก้อนในครั้งนี้ได้	ศบค.มท./ ตร./ ศปม.	
๓.	<p>ให้ ทีมโฆษก ศบค. ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๓.๑ เน้นย้ำกับประชาชนเกี่ยวกับวิถีปฏิบัติตนกรณีมีประวัติเดินทางไปในสถานที่เสี่ยง โดยให้หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับบุคคลภายในครอบครัวโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว รวมถึง งดการเดินทางหากไม่จำเป็น ซึ่งอาจนำเสนอมูลสดีผู้ติดเชื้อจากสถานบันเทิง งานเลี้ยงสังสรรค์ คอนเสิร์ต และร้านอาหาร เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความเสี่ยงและป้องกันตนเองมากยิ่งขึ้น</p> <p>๓.๒ เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงาน กำกับและติดตามให้เป็นไปตามมาตรการเพื่อป้องกันควบคุมโรคโควิด - 19 ที่หน่วยงานกำหนดขึ้น เช่น การกำหนดให้พนักงานปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด และการใช้รูปแบบการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) เป็นต้น</p> <p>๓.๓ เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำกับและติดตามการดำเนินกิจการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ ๒๐) เช่น การจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลไม่เกิน ๕๐ คน การปิดสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคที่วราชาอาณาจักร และการเปิด/ปิดห้างสรรพสินค้าตามระยะเวลาที่กำหนด เป็นต้น</p>	ทีมโฆษก ศบค.	
๔.	<p>ที่ประชุมรับทราบรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการยกระดับสถานประกอบการ กิจการ กิจกรรมบนแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus รวมถึงมาตรการแนวทางสำหรับสถานประกอบการด้านอาหารในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ของ สธ.(กรมอนามัย) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยให้ ศบค.มท. ประสานผู้ว่าราชการจังหวัด ดำเนินการตามข้อเสนอของ สธ. (กรมอนามัย) ดังนี้</p> <p>๔.๑ เร่งรัดสถานประกอบการกิจการลงทะเบียนประเมินตนเองในแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus ตลอดจน ให้ผู้ประกอบการและพนักงานมีการประเมินตนเองก่อนออกจากบ้านเพื่อ</p>	สธ.(กรมอนามัย) /ศบค.มท.	



	<p>มาปฏิบัติงานด้วยแอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด เช่น Thai Save Thai</p> <p>๔.๒ สุ่มประเมินสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงสูงทั้งในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุม</p> <p>๔.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมเฝ้าระวังและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ของสถานประกอบการ</p> <p>๔.๔ ให้ อปท. ร่วมเป็นเจ้าภาพขับเคลื่อนการดำเนินการตลอดจนเป็นหน่วยหลักในการควบคุมและกำกับดูแลสถานประกอบกิจการ สถานที่จำหน่ายอาหาร และตลาดให้ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยบูรณาการร่วมกับ สสจ. อาสาสมัครสาธารณสุข สมาคม/ชมรมผู้ประกอบการในพื้นที่</p>		
--	--	--	--

ศปก.ศบค.

๒๐ เมษายน ๒๕๖๔